

Câu chuyện số 11: Chúa sống lại

Vào ngày thứ ba sau khi Chúa Giê-su chết, lúc trời còn mờ sáng một số phụ nữ thân thiết với Chúa đem hương liệu đến mộ Chúa để ướp xác Ngài theo phong tục của xứ ấy. Khi họ đến nơi họ rất ngạc nhiên vì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi cửa mộ. Họ bước vào và không thấy xác Chúa đâu. Họ đang bối rối, bỗng có hai thiên thần mặc áo trắng hiện ra trước mặt họ. Họ khiếp sợ cúi mặt xuống đất nhưng hai người ấy hỏi: “Sao các người tìm người sống ở đây? Chúa Giê-su không ở đây. Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những lời Chúa nói với các người khi Ngài còn sống, rằng: Chúa phải bị giết nhưng Ngài sẽ sống lại.” Họ nhớ lại lời Ngài đã phán, chạy đi gặp các học trò của Chúa và nói: “Chúng tôi đến mộ nhưng không thấy xác Chúa đâu cả. Có hai thiên thần hiện ra và bảo chúng tôi rằng Chúa đã sống lại rồi.” Nhưng các học trò của Chúa không tin lời họ. Một người trong số các học trò của Chúa chạy ra mộ xem nhưng chỉ thấy tấm vải liệm mà không thấy xác Chúa đâu cả. Ông quay về và phân vân không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, lúc mọi người đang nói chuyện về việc ấy thì Chúa Giê-xu hiện ra với họ.

Chúa phán: “Bình an cho các con.” Nhưng họ khiếp sợ vì nghĩ mình nhìn thấy ma.

Chúa nói với họ: “Tại sao các con hoảng hốt và nghi ngờ như thế? Hãy xem tay và chân Ta đây. Chính là Ta đây. Hãy sờ vào Ta xem vì ma chẳng có xương và thịt như thế này.”

Nói rồi Chúa đưa tay chân của Ngài cho họ xem. Thấy vậy họ vui mừng và ngạc nhiên nhưng vẫn chưa tin. Thấy họ vẫn chưa tin nên Chúa hỏi: “Các con có gì ăn không?”

Họ đưa cho Ngài một miếng cá khô. Chúa cầm lấy và ăn trước mặt họ. Sau đó, Chúa bảo với họ: “Khi Ta còn sống với các con Ta đã nói với các con rằng tất cả những điều đã nói về Ta qua những người phát ngôn của Chúa phải xảy ra.” Rồi Chúa giúp cho họ hiểu rõ hơn về những điều đó. Chúa nói: “Những người phát ngôn của Chúa nói rằng Ngài phải chịu đau đớn, chịu chết, và đến ngày thứ ba sẽ sống lại.” Chúa nói tiếp: “Các con đã tận mắt thấy những điều này giờ hãy đi nói cho tất cả các dân tộc trên thế giới bắt đầu từ thành phố này, rằng nếu họ quay về với Ta thì sẽ được tha thứ. Và Ta sẽ ban cho các con quyền phép từ trời.”

Một thời gian sau, lúc Chúa đang dạy dỗ các học trò của thì Ngài được cất lên trời. Các học trò nhìn theo. Bỗng có hai thiên thần mặc áo trắng hiện ra và hỏi: “Các người nhìn lên trời làm chi? Chúa Giê-su đã về nước của Ngài trên thiên đàng rồi. Và Ngài sẽ trở

lại.” Hiện nay, Chúa Giê-xu đang ngồi bên phải Chúa Trời. Ngài có quyền trên mọi thể lực trên trời và dưới đất.

Ngài cứu chúng ta ra khỏi quyền của Satan và cho chúng ta vào sống trong nước của Ngài.